

สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๒๙๙/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๔ ต.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

ประธาน : พล.ต.ท.เดชา บุตรนำเพชร รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.ท.เดชา ๙ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.	<p>๑. ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป จะมีประชาชนจากทุกจังหวัด หมุนเวียนเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้การเตรียมการและเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความสงบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้ บช./ภ.จว. ที่จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ ประสานการปฏิบัติกับ บช.น., ส., ก. และ มท. เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น จำนวนคนทั้งหมดที่ร่วมเดินทาง, การใช้เส้นทาง, จุดแวะพัก, สถานที่จอดรถปลายทาง โดยให้ ภ.จว. ต้นทาง ชักซ้อม/ทำความเข้าใจคณะฯ ที่จะเดินทางเข้ามาให้เคร่งครัดเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องและเหมาะสม งดการพกพาสิ่งของทุกชนิดที่มีสภาพเป็นอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ โดยห้ามพกพามาเด็ดขาด</p> <p>๑.๒ ให้ น. ประสาน ภ.จว. ต้นทาง แนะนำสถานที่จุดบริการจอดรถ, การเดินทางเข้าไปในเขตพระบรมมหาราชวัง ให้กับคณะฯ ของแต่ละจังหวัดได้ทราบรายละเอียดขั้นตอนโดยชัดเจน</p> <p>๑.๓ ให้ ภ.จว. ที่จะมีคณะฯ เดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพฯ รายงานผลการปฏิบัติ, ข้อมูลต่าง ๆ ให้ ศปก.ตร. ทราบทุกระยะจนเสร็จสิ้นภารกิจ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๑ ๙๖๒๒</p> <p>๒. ให้ ส. (ส.๓) วางมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ตร. และบริเวณโดยรอบของ ตร. อย่างเคร่งครัด ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะที่เข้า-ออก อย่างเข้มงวด ใช้ปฏิภาณไหวพริบ สังเกต ตรวจสอบ บุคคลหรือสิ่งบอกเหตุต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน</p> <p>๓. ให้ทุกหน่วย, สท. และ ศฝส.ศปก.ตร. ในกรณีการนำภาพถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อการประชาสัมพันธ์ในทุกกรณี ให้พิจารณาถึงภาพถ่ายนั้น ๆ ให้มีลักษณะของภาพที่แสดงออกถึงความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ เป็นภาพที่มีสาระ มีมุมมองของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพากเพียร เช่น การบริการประชาชนให้มีภาพความพึงพอใจของประชาชนขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย มิใช่เป็นการถ่ายเพื่อความสวยงามใด ๆ</p>	<p>ผบช.น., ภ.๑ - ๙, ศชต. ก., ส. และ บก.ทล.</p> <p>ผบช.ส.</p> <p>ผบช.หรือตำแหน่ง เทียบเท่า ผบก.สท. ศฝส.ศปก.ตร.</p>

พ.ต.อ.

รอง ผบก.สส./นายตำรวจเวรอำนวยความสะดวก ศปก.ตร.

(เอลิมพจน์ มะลิวัลย์)